



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ 8 ลงมา โดยได้
กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก.
ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน 1 ราย ต่อ 1 ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
1	น.ส.พิจิตรา แบขุนทด	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 591)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 591)	ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์
2	น.ส.นิตยา พิสัยกุล	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 128)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 128)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
3	น.ส.พริดา มุริจันท์	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 742)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 742)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

(นายสรวิชัย สอนิแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพริดา มุริจันทร์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.742)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 6 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4511169019</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมทั้งผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 92</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพริดา มุริจันทร์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 742)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอกเพื่อผ่าตัดขลิบหนังหุ้ม

ปลายอวัยวะเพศชายไม่เปิด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน(ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

เด็กชายไทยอายุ 5 ปี บิดามารดานำผู้ป่วยมาพบแพทย์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ด้วยอาการปัสสาวะลำบาก มารดาให้ประวัติว่าเมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนผู้ป่วยบ่นเจ็บปลายอวัยวะเพศ ขณะปัสสาวะ แพทย์ได้ตรวจร่างกายพบว่าหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไม่เปิด จึงได้วางแผนการรักษา โดยนัดทำผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ พร้อมทั้งส่งผู้ป่วยและบิดามารดามารับคำแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อรับการระงับความรู้สึกที่งานวิสัญญีวิทยา ผู้ป่วยและบิดามารดาได้มารับฟังคำแนะนำ ในการเตรียมความพร้อมก่อนมาระงับความรู้สึก บิดามารดาของผู้ป่วยสามารถบอกระยะเวลาการงดน้ำ งดอาหาร และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยก่อนได้รับการระงับความรู้สึกได้ถูกต้อง จึงอนุญาตให้กลับบ้าน พบปัญหาทางการพยาบาลในการระงับความรู้สึก คือ ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากเป็นผู้ป่วยเด็ก หวาดกลัวสถานที่ และคนแปลกหน้าทำให้ยากต่อการสื่อสาร การงดน้ำงดอาหารของผู้ป่วยไม่ได้อยู่ใน ความควบคุมดูแลของบุคลากรทางการพยาบาล จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการสำลักเศษอาหารและน้ำเข้าหลอดลม ขณะระงับความรู้สึก ต้องอาศัยความร่วมมือจากบิดามารดาให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะพร้อมใช้งาน ความยุ่งยากในการเตรียมอุปกรณ์เฉพาะ สำหรับผู้ป่วยเด็ก เช่น ชุดดมยาสลบ ท่อช่วยหายใจ ยาที่เลือกใช้ต้องมีฤทธิ์สั้น หมดฤทธิ์เร็ว ผลข้างเคียงน้อย การคำนวณขนาดยาต้องแม่นยำตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยเด็ก ตลอดจนต้องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ อย่างไม่ลืมหูลืมตาตลอดเวลา เนื่องจากผู้ป่วยเด็กมีกายวิภาคศาสตร์แตกต่างจากผู้ใหญ่มีความเสี่ยงต่อภาวะ

ขาดออกซิเจนได้ง่าย ภายหลังจากการระงับความรู้สึกที่ห้องพักรักษาตัว ต้องเฝ้าระวังการอุดตันทางเดินหายใจ และสัญญาณชีพต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด และประเมินสภาพผู้ป่วยให้มีความพร้อมก่อนจำหน่ายกลับบ้าน วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บิดามารดานำผู้ป่วยมารับการผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ไม่เปิดตามนัด โดยผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีการดมยาสลบผ่านหน้ากากช่วยหายใจร่วมกับการใช้ยาชาเฉพาะที่ ตลอดระยะเวลาให้การระงับความรู้สึกได้เฝ้าระวังสังเกตอาการ ไม่พบภาวะแทรกซ้อน จากการระงับความรู้สึก ระยะเวลาหลังจากการได้รับการระงับความรู้สึก ผู้ป่วยได้รับการดูแลในห้องพักรักษาตัวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะทางเดินหายใจอุดตัน วัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง ได้ระหว่าง 96 – 100 เปอร์เซ็นต์ สัญญาณชีพปกติ ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีเลือดออกจากแผลผ่าตัด ได้คะแนน Aldrete recovery room score 10 คะแนน จึงจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึกทางโทรศัพท์ มารดาให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยไม่คลื่นไส้ อาเจียน ไม่ปวดแผลผ่าตัด ปัสสาวะปกติ ไม่มีเลือดออกจากแผลผ่าตัด มารดามีความพึงพอใจต่อการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์หลังการระงับความรู้สึกของงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตากสิน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการการระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอกเพื่อผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ไม่เปิดได้รับการดูแล เพื่อป้องกัน และแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

2. ผู้ป่วยเด็กและบิดามารดาเกิดความพึงพอใจ และมั่นใจในการให้บริการระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอกของงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตากสิน

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการป้องกันการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดผิดพลาดในงานวิสัญญีวิทยา

โรงพยาบาลตากสิน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด ของวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

2. ผู้ป่วยได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดถูกต้องตามมาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยที่มารับบริการในหน่วยงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตากสิน ได้รับการป้องกันการให้เลือด และส่วนประกอบของเลือดอย่างถูกต้อง

2. วิสัญญีพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ได้มาตรฐาน